



## สมาคมทันตกรรมทันตการ (ประเทศไทย)

ASSOCIATION OF OPERATIVE DENTISTRY (THAILAND)

ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ ๖ ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๗๘๒๕ ต่อ ๐ โทรสาร ๐๒-๒๐๐-๗๘๒๔

www.thaioperdent.org E-mail: thaioperdent@gmail.com

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

ที่ สทท. ๐๐๑๓/๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมทันตการ (ประเทศไทย) ในหัวข้อ “Things you should know about Operative Dentistry for the upcoming ๒๐๒๖ and Clinical applications”

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ฯ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ อธิการบดี / คณบดี / และผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการการจัดประชุมวิชาการ จำนวน ๑ โครงการ

องค์ความรู้ต่างๆ เช่นทันตวัสดุ เครื่องมือ และเทคนิคในการบูรณะ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบูรณะมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านการยึดติด ความคงทน การทำงานที่ง่ายขึ้น และความสวยงาม

อย่างไรก็ตามการเข้าใจถึงแนวคิดในการพัฒนา การวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอบ่งชี้ในการใช้งาน การใช้งานที่ถูกต้อง และขั้นตอนการดำเนินการ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทันตแพทย์ควรเข้าใจและนำไปใช้ให้ถูกต้อง

การประชุมวิชาการของสมาคมทันตกรรมทันตการ (ประเทศไทย) ในครั้งนี้เป็นการประชุมในหัวข้อ “Things you should know about Operative Dentistry for the upcoming ๒๐๒๖ and Clinical applications” วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้อง Fuji ๑-๒ ชั้น ๔ โรงแรม Hotel Nikko Bangkok กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประจำปีของสมาคมฯ

โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

การลงทะเบียน	ค่าลงทะเบียน
ทันตแพทย์ทั่วไป	๔,๕๐๐ บาท
สมาชิกสมาคมฯ นักศึกษาหลังปริญญา	๔,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับ คณะกรรมการสมาคมฯ กรรมการจัดงาน วิทยากร และผู้ได้รับรางวัลการประกวดเคส

ในการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตามระเบียบของทางราชการ และเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่มีถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือลิงค์การลงทะเบียน โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุและส่งหลักฐานประกอบการลงทะเบียน อาทิ บัตรแสดงตัวนักศึกษา เข้ามาในระบบเพื่อการตรวจสอบ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)” เลขที่บัญชี ๐๔๖๗๐๖๘๘๓๙ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐๘๗-๒๓๒-๕๕๖๒ หรือทาง E-mail [thaioperdent@gmail.com](mailto:thaioperdent@gmail.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานของท่านทราบต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พิศลย์ เสนาวงษ์)  
นายกสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)